

“ทำดีเพื่อพ่อ”

ต้นไม้มแห่งความกตัญญู



เรื่อง: พิมรา ศรีสุกใส

เรียบเรียง/ภาพถ่าย: เพ็ญภา พรหมทิต

ความกตัญญูนั้นมีหลายรูปแบบ หลายคนอาจนึกถึงเพียงแค่ความกตัญญูต่อพ่อแม่ แต่ยังมีบุคคลหนึ่งที่ยังมองเห็นถึงการมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ความกตัญญูต่อประชาชนและสังคม โดยไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังถ่ายทอดให้กับครอบครัว เสมือนดังต้นไม้มที่แผ่กิ่งก้านความดีงามนี้ต่อไป นั่นคือ คุณพิมรา ศรีสุกใส หรือ คุณจิ๊ก ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นจิเนียรเพลสติกโปรดักส์ จำกัด ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 2 ซึ่งความดีที่ทำ FM Loyalty ขอบันทึกความดีฉบับที่ 5 ดังนี้

FMC : ทราบมาว่าเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม GOOD2GIVE มีเหตุผลและแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วม

คุณพิมรา : ตั้งแต่เล็ก ๆ เราถูกปลูกฝังมาในเรื่องของความกตัญญู ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญูให้เราได้เห็นในหลายๆเรื่อง ว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ได้ ไม่ได้เกิดจากสติปัญญาและความสามารถของเราคนเดียว แต่ต้องอาศัยความเกื้อกูลจากผู้อื่นด้วย ทั้งทางตรงได้แก่ พ่อแม่ครูอาจารย์ และทางอ้อมที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็คือ ประชาชนชาวไทยทุกคน เพราะประชาชนคือผู้เสียภาษี ซึ่งภาษีนั่นก็นำมาสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดี จึงถือเป็นความโชคดีที่ทาง ผอ.อึ้งจัดกิจกรรม good2give ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสในการแสดงความกตัญญูต่อในหลวงแล้ว ยังได้ตอบแทนสังคม ทำให้เห็นบรรยากาศแห่งการให้ ความเอื้ออาทรต่อกันของคนในสังคมและเป็นกุศโลบายในการปลูกฝังลูกๆในคราวเดียวกัน

FMC : ทำไมถึงเลือกที่จะพาลูกที่ยังเล็กมากไปร่วมกิจกรรมด้วย

คุณพิมรา : จริงๆลูกก็ยังไม่เล็กมาก คือ 3 ขวบ กับ 5 ขวบ แต่ก็ตัดสินใจพาไป เพราะอยากให้เขาเข้าไปซึมซับบรรยากาศ ในสิ่งที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วที่เขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการที่สำคัญของบ้านเมือง ปลูกฝังให้เขารู้จักบ้านเกิดเมืองนอน ได้ตอบแทนสังคม แล้วก็มีความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์



FMC : หลักคำสอนอะไรของในหลวงที่ยึดถือและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

คุณพิมรา : ในหลวงท่านก็ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของความกตัญญู ดังที่เคยได้อ่านหนังสือที่ว่าในหลวงทรงรักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก ทั้งๆที่มีพระราชกรณียกิจเนืองแน่น แต่ก็ยังทรงหาเวลามาทานข้าวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือตอนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชวร ในหลวงก็อาสาเข็นรถให้พระองค์เอง เราก็รู้สึกอึ้งว่า อึ้ง ความกตัญญูนี้เราควรทำอย่างสม่ำเสมอ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญูโดยแท้จริง

FMC : มีวิธีการที่ปลูกฝังหรือสร้างจิตสำนึกในเรื่องการรักและภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในครอบครัวอย่างไร

คุณพิมรา : คือยึดหลักที่ว่า “เป็นให้ดู อยู่ให้เห็น” ในการสร้างจิตสำนึกเรื่องความกตัญญู ก็แสดงให้เห็นว่าเวลาที่เรารับอะไรจากใคร เราก็ควรจะต้องสำนึกและหาโอกาสตอบแทน โดยเราก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างในด้านความกตัญญูต่อพ่อแม่เขาคงได้เห็นอยู่แล้วจากเวลาที่ตัวเรายู่งกับพ่อแม่ แต่ในภาพใหญ่ขึ้นไปอย่างการตอบแทนสังคม ต่อประเทศชาติ หรือพระมหากษัตริย์ ซึ่งเขาอาจจะมีโอกาสน้อยมากๆที่เขาจะมีส่วนร่วม นี่จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรม



FMC : อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องชาว FM Family

คุณพิมรา : เชื่อว่าพี่น้อง fm ต่างก็ให้ความสำคัญกับความกตัญญูกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะการที่เราเป็นผู้นำที่ดี การทำงานเต็มความสามารถ ก็ถือเป็นภารกิจต่อชาติบ้านเมืองอยู่แล้ว แต่ก็อยากจะให้ซัพเข้ามาใกล้ตัวนิดนึงคือคุณพ่อคุณแม่ อยากจะเชิญชวนทุกคนมาแสดงความกตัญญูที่ทำได้ต่างๆ เช่น การทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ เหมือนกับที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเรา

ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำคัญ ที่ทำให้มีความสัมพันธ์กันดีในสังคมและเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบ คุณพิมรา ศรีสุกใส นับเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ต่อชาติบ้านเมือง และพระมหากษัตริย์ด้วยการตอบแทนสังคม ทั้งยังสานต่อความดีนี้ไปสู่อุ่นใจของครอบครัวของ FM ท่านนี้ เพื่อเผยแพร่สื่อกับ “FM ทำดีเพื่อพ่อ” ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆต่อไป



**FACTORY
MANAGEMENT**